




สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
15 สิงหาคม 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>โยกย้ายข้าราชการ สร. ทดแทนผู้เกษียณ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ : hfocus</p> <p>- เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ ทั้งในระดับกระทรวงฯ ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ว่า การแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารระดับสูง ประเภทบริหารอาจต้องรอรัฐบาลชุดใหม่ เนื่องจากพรรคเพื่อไทยออกแถลงการณ์เรียกร้องให้รัฐบาลรักษาการชะลอการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการไปก่อน และให้จับตากรมการโยกย้ายข้าราชการระดับสูง สร. ทดแทนตำแหน่งเกษียณระดับบริหาร ในเดือนก.ย.นี้ จำนวน 8 ท่าน ที่น่าจับตามองคือ กรมควบคุมโรค กรมการแพทย์ และ อย. ซึ่งยังไม่ชัดเจนว่าจะมีการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงก่อนรัฐบาลใหม่เข้ามาทั้งหมดหรือไม่ แต่คาดว่าจะอาจเสนอ 5 ท่านก่อนภายในเดือนส.ค.นี้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพจสมาพันธ์แพทย์ รพ.ศูนย์/รพ.ทั่วไป</p> <p>- โฟสต์ ผู้บริหารสร.เกษียณ 8 ท่าน แต่น่าจับตาดำรงตำแหน่งที่ไม่เกษียณ คือ กรมการแพทย์ และกรมสุขภาพจิต เหตุยังไม่มีรัฐบาลใหม่</p>	
<p>คัดกรองไวรัสตับอักเสบบี - ซี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : (เพิ่มเติม) นสพ. ไทยรัฐ</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดสร. กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง ประมาณ 2.2 ล้านคน ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง ประมาณ 3-8 แสนคน ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญนำไปสู่ภาวะตับแข็งและมะเร็งตับ ที่พบมากเป็นอันดับ 1 สร.จึงได้ตั้งเป้าหมายกำจัดโรคไวรัสตับอักเสบบี และซี ให้สำเร็จภายในปี 2573 โดยกำหนดสิทธิประโยชน์ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบี และซี ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พร้อมเชิญชวนประชาชนรับบริการฟรี ที่สถานพยาบาลรัฐทุกแห่งตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป</p>	
<p>ไทยพบผู้ป่วยฝีดาษวานรเพิ่ม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ข่าวสด, สยามรัฐ, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (มติชน, คมชัดลึก, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ, ประชาชาติ, news1live, sondhitalk, thestandard, TNN, js100, amarintv, nationtv, thebetter, pptvhd36, ch7, sanook, kapook, springnews)</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยว่า ได้รับรายงานการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคฝีดาษวานรจากสถาบันบำราศนราดูร ส่งทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค กองระบาดวิทยาและ สคร.ที่ 6 ชลบุรี ลงพื้นที่สอบสวนโรคร่วมกับ สสจ.ชลบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ พบว่า ผู้เสียชีวิตเป็นชาย อายุ 34 ปี ติดเชื้อเอชไอวีและซิฟิลิส รักษาจนพ้นระยะการแพร่เชื้อฝีดาษวานร แพทย์จึงให้กลับบ้านได้ ต่อมาอาการทรุดหนักขึ้นจากโรคฝีดาษวานรกระจายทั่วตัว เนื่องจากผู้ป่วยมีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องรุนแรง เข้ารักษาที่สถาบันบำราศนราดูรได้สามวัน และเสียชีวิตเมื่อ 11 ส.ค. ทั้งนี้ สถานการณ์ในไทยล่าสุด (8 ส.ค. 66) มีรายงานผู้ป่วย 189 คน เป็นคนไทย 161 คน ชาวต่างชาติ 28 คน แนวโน้มระบาดเพิ่มขึ้น ระยะแรกพบในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ก่อนแพร่ไปยังหัวัดอื่น ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย และติดเชื้อเอชไอวีร่วมด้วยจำนวน 82 คน เดือนผู้ติดเชื้อเอชไอวีมีโอกาสติดเชื้อแล้วอาการรุนแรงกว่าคนปกติ</p> <p>- นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรณีการเสียชีวิตบุคคลดังกล่าว มีกลุ่มเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังโรคฝีดาษวานร 1 คน ขณะนี้อาการปกติ เดือนกลุ่มเสี่ยงต่อโรคฝีดาษวานรให้หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้า หากปรับพฤติกรรมได้จะลดความเสี่ยงได้ โดยปัจจุบันประเทศไทยได้รับมอทยาต้านไวรัสชื่อ Tecovirimat (หรือ TPOXX) จำนวนหนึ่งจากองค์การอนามัยโลกใช้รักษาผู้ป่วยอาการมากที่อาจเกิดภาวะแทรกซ้อน และจะมีการวัดประสิทธิผลของยาขึ้นไปพร้อมกัน</p>	
<p>การจัดเก็บภาษีความเค็ม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์</p> <p>- นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า กรมสรรพสามิตยังอยู่ระหว่างหารือกับกลุ่มแพทย์และสร. เรื่องการจัดเก็บภาษีความเค็ม โดยพิจารณาจัดเก็บภาษีตามปริมาณโซเดียมที่ผสมอยู่ เนื่องจากยังไม่มีสินค้าในพิกัดของกรมสรรพสามิตที่ชัดเจนว่าสามารถเก็บภาษีได้ ดังนั้นต้องดูว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรที่คนไทยบริโภคกันมากและมีโซเดียม ซึ่งอาจต้องเพิ่มพิกัดใหม่ และการพิจารณามาตรฐานวัดโซเดียมว่าไม่ควรบริโภคโซเดียมเกินวันละเท่าใด เพื่อเป็นหลักในการเก็บภาษีความเค็ม</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผจก.</p> <p>- สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ชี้แจงประเด็นที่มีการเผยแพร่ข้อมูล หากผู้ชายมีความเครียดและทำงานหนัก จะเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก เป็นข้อมูลเท็จ ปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดถึงการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมาก แต่มีข้อมูลว่า อายุที่มากขึ้น และมีประวัติบุคคลในครอบครัวเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก อาจเป็นปัจจัยเพิ่มความเสี่ยงได้</p>	-